



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันที 17 เดือนเมษายน พ.ศ.2550 หน้า 26

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

อธิการฯเสียดกสูตรแอดมิสชันส์ 53

โดย มติชน วัน อังคาร ที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2550 08:02 น.

มธ.-มทส.-มศวหนุนGPAXมากกว่า10% จุฬฯดึงคิดรอบคอบ-หวังร.ร.ปล่อยเกรด

นายวิรุณ ตั้งเจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับประเด็นสัดส่วนค่าน้ำหนักการพิจารณาองค์ประกอบในระบบกลางการรับนิสิตนักศึกษา หรือระบบแอดมิสชันส์ ประจำปีการศึกษา 2553 โดยเฉพาะในองค์ประกอบผลการเรียนเฉลี่ยระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPAX) ซึ่งยังเป็นที่ยกเถียงกันว่าควรจะให้ค่าน้ำหนักมากกว่าร้อยละ 10 หรือไม่ จากการประชุมของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ที่ผ่านมา ยังต้องการรับฟังความคิดเห็นจากฝ่ายต่างๆ แต่ส่วนตัวเห็นด้วยกับองค์ประกอบใหม่ โดยเฉพาะการยกเลิกการสอบแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติชั้นสูง หรือเอเน็ต และผลการเรียนเฉลี่ยระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ (GPA) มาใช้การทดสอบวัดความถนัด ร่วมกับการสอบแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน หรือโอเน็ต และผลการเรียน GPAX ส่วนเรื่องสัดส่วนค่าน้ำหนัก GPAX ควรจะเป็นเท่าใดนั้น ตนอยากเห็นการให้ค่าน้ำหนัก GPAX มากกว่าร้อยละ 10 จากที่ปัจจุบันใช้ GPAX ที่ร้อยละ 10 และ GPA ร้อยละ 20 รวมกันเป็นร้อยละ 30 ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนสนใจเรียนในห้องเรียนมากขึ้น แต่มีเงื่อนไขว่าทางกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จะต้องรับผิดชอบการพัฒนามาตรฐานโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศให้ใกล้เคียงกันภายใน 2-3 ปีนี้ให้ได้

แต่หากผลการประชุม ทปอ.สุดท้ายแล้วให้คง GPAX อยู่ที่ร้อยละ 10 ก็จำเป็นต้องยอมรับ แต่ถ้าถามใจผมอยากเห็นไปถึงร้อยละ 20-30 ในปีการศึกษา 2553 แต่ก็ต้องขอความมั่นใจจากทาง ศธ.ด้วยว่ามาตรฐานโรงเรียนต้องใกล้เคียงกัน เพราะที่ผ่านมาพบว่าเกรดนักเรียนของโรงเรียนมัธยมต่างๆ ขยับขึ้น ศธ.จึงต้องหามาตรการทำให้โรงเรียนลดการปล่อยเกรดเพื่อ นอกจากนี้ ทาง ศธ.ต้องบังคับ

นักเรียนทุกคนสอบโอเน็ตให้ได้ เพราะเป็นตัวบ่งบอกว่า โรงเรียนมัธยมแต่ละแห่งจะต้องมีการพัฒนาอย่างน้อยแค่ไหน และถ้าการสอบโอเน็ตเข้มแข็ง ปัญหาเกรดเพื่อก็จะลดลงไปเอง นายวิรุณกล่าว และว่า ถึงแม้ ทปอ.จะให้ค่าน้ำหนัก GPAX ที่ร้อยละ 10 เช่นเดิม ทาง มศว ก็จะไม่แยกไปสอบรับตรง นิสิตทั้งหมด จะยังคงรักษาสัดส่วนการสอบตรงและแอดมิสชันส์ที่ 50 : 50 จนถึงปีการศึกษา 2553

สะท้อนอะไรบางอย่าง แต่ก็อย่าไปวิจารณ์เลย เพราะการใช้ GPAX มีทั้งผลดีและเสียในตัวเอง ซึ่งถ้า มองแง่ส่งผลดีต่อบริบายการศึกษาของชาติ ก็ถือว่าคุ้ม แต่ถ้าจะคิดใช้มากกว่าร้อยละ 10 ก็คงต้องคิด กันให้รอบคอบ ต้องระวังผลกระทบให้มาก เพราะเห็นอยู่แล้วว่าการใช้ GPAX มีทั้งผลบวกและลบ แต่ สุดท้ายแล้วผลเรื่องนี้จะออกมาเป็นอย่างไร จุฬาก็พร้อมปฏิบัติตาม นายวีระศักดิ์กล่าว และว่า ส่วน เรื่องการแยกไปสอบรับตรงนิสิตนั้น ทางจุฬาฯไม่เห็นด้วยกับการแยกไปสอบเองแน่นอนเพราะจะ ส่งผลกระทบต่อเด็ก สร้างภาระทำให้เด็กเดือดร้อนต้องวิ่งไปสอบหลายที่ จะยังคงสัดส่วนการรับนิสิต ผ่านระบบแอดมิสชันส์กลางรวมกว่าร้อยละ 70 และรับตรงกว่าร้อยละ 20 ไปจนถึงปีการศึกษา 2553

ด้านนายสุรพล นิตไกรพจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) กล่าวว่า การใช้ผลสัมฤทธิ์การ เรียนชั้น ม.ปลายมาเป็นองค์ประกอบในระบบแอดมิสชันส์ปีการศึกษา 2553 ไม่ควรจะมีค่าน้ำหนัก พิจารณาน้อยกว่าเดิม โดยปัจจุบันใช้ผลการเรียนชั้น ม.ปลายอยู่ที่ร้อยละ 30 แยกเป็น GPA ร้อยละ 20 และ GPAX ร้อยละ 10 ฉะนั้น แม้จะยกเลิก GPA ไป แต่ GPAX ก็ควรต้องอยู่ที่ร้อยละ 30 เท่าเดิม เพื่อให้การคัดเลือกบุคคลเข้ามหาวิทยาลัยไปสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ถ้าเราปฏิรูปการศึกษา ครู หลักสูตรและการเรียนการสอน โดยพยายามเปลี่ยนวิธีการสอนแล้ว ภายใต เป้าหมายการสร้างให้เด็กเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ไม่ใช่เรียนรู้แต่วิชาการอย่างเดียว มหาวิทยาลัยก็ควร ต้องเอื้อเรื่องนี้ด้วย แต่ถ้าเมื่อใดทำให้ค่าน้ำหนัก GPAX ลดต่ำลง เด็กก็จะไม่อยู่ในห้องเรียน แต่จะ ออกไปกวาดวิชาเพื่อเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัยอย่างเดียว เพราะสัดส่วนค่าน้ำหนักที่เหลือสูงถึง ร้อยละ 90 ดังนั้น ผมจึงไม่เห็นด้วยกับการลดค่า GPAX ลง นายสุรพลกล่าว และว่า ส่วนปัญหาเรื่อง เกเรตเพื่อนั้น ก็ต้องไปแก้ไขกัน โดยใช้การสอบโอเน็ตเป็นตัวถ่วง หรือไม่ก็ลงโทษผู้อำนวยการ สถานศึกษา หรือประธานโรงเรียน หรือลดเกเรตโรงเรียนนั้นไปเลย แต่ตนไม่เชื่อว่าโรงเรียนจะปล่อย เกเรตเพื่อตลอดไป เป็นไปไม่ได้ที่ทุกโรงเรียนจะให้เกเรต 4.00 กับนักเรียน เมื่อถึงจุดหนึ่งก็จะสามารถ ควบคุมได้

นายสุรพลกล่าวด้วยว่า สัดส่วนค่าน้ำหนัก GPAX ร้อยละ 30 จะช่วยทำให้เกิดการกระจายโอกาสทาง การศึกษาด้วย โดยเด็กไม่ต้องแห่เข้ามาเรียนโรงเรียนดีเด่นดังในกรุงเทพฯ และจะเป็นปัจจัยเสริมช่วย ทำให้มาตรฐานโรงเรียนใกล้เคียงกันเกิดขึ้นได้จริง ทั้งนี้ ถ้าที่ประชุม ทปอ.ไม่เพิ่มค่าน้ำหนัก GPAX ก็ไม่ควรจะลดลงกว่าร้อยละ 30 เพราะผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่เห็นพ้องกับตนก็ยังมีมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) และ มศว ส่วนว่าถ้าค่าน้ำหนัก GPAX ต้องลดลงเหลือร้อยละ 10 ทาง มธ. ก็ยังไม่ได้คิดจะแยกไปสอบรับตรงนักศึกษาเอง จะยังพยายามรักษาสัดส่วนการรับตรงกับรับผ่านแอด มิสชันส์ที่ 40 : 60 ไปจนถึงปีการศึกษา 2553